

Tin Tức từ Ủy Ban Giáo Dục của Học Khu Philadelphia

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI BẢN TIN CỦA CHÚNG TÔI!

Số Phát Hành Đầu Tiên: Mùa Thu Năm 2021

Chào mừng quý vị đến với ấn bản đầu tiên của bản tin hàng quý mới từ Ủy Ban Giáo Dục, nơi quý vị có thể tìm thấy tin tức cập nhật của Ủy Ban, bản tóm tắt ngắn gọn về quá trình theo dõi tiến độ Mục Tiêu & Biện Pháp Bảo Vệ gần đây và ghi chú lịch.

Trước khi quý vị tiếp tục đọc, tôi muốn khẳng định với quý vị rằng tôi hiểu rõ các thách thức nghiêm trọng mà chúng tôi đang phải đối mặt trong năm học này: bạo lực súng gia tăng, vấn đề về giao thông, dọn rác và nhân viên - cùng lúc với đại dịch vi-rút corona đang diễn ra. Xin lưu ý rằng Học Khu và Hội Đồng Nhà Trường đã rất nỗ lực để tìm ra giải pháp và để đảm bảo rằng các học sinh và nhân viên của chúng tôi luôn khỏe mạnh và an toàn kể từ khi việc học trực tiếp được tiếp tục. Chúng tôi đánh giá rất cao sự kiên nhẫn và cam kết của quý vị đối với giáo dục công trong thời gian đầy thử thách này.

Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để đọc tin tức của chúng tôi và kết nối với Ủy Ban Giáo Dục. Nếu quý vị có bất kỳ nhận xét hoặc câu hỏi nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ schoolboard@philasd.org.

Joyce S. Wilkerson, Chủ Tịch Hội Đồng

MỤC TIÊU VÀ BIỆN PHÁP BẢO VỆ

Ủy Ban Xác Định Những Bài Học Quan Trọng Trong Các Buổi Họp Theo Dõi Tiến Độ

Ủy Ban đã xác định được những bài học quan trọng kể từ khi bắt đầu theo dõi tiến độ hướng tới Mục Tiêu và Biện Pháp Bảo Vệ, kế hoạch của Ủy Ban nhằm nâng cao thành tích của học sinh và tạo điều kiện thúc đẩy việc học tập của học sinh. Trong các cuộc họp hành động hàng tháng, các Thành Viên Ủy Ban dành thời gian để theo dõi tiến độ của một mục tiêu hoặc biện pháp bảo vệ bằng cách xem xét dữ liệu cho biết Học Khu có đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu trong kế hoạch hay không. Việc xem xét dữ liệu này cũng cung cấp thông tin để các Thành Viên Ủy Ban đưa ra quyết định khi chúng tôi xem xét các chính sách, ngân sách và sáng kiến của Học Khu. Xin mời quý vị đến tham dự cuộc họp hành động tiếp theo vào ngày 28 tháng 10 khi Ủy Ban xem xét tiến độ thực hiện Mục Tiêu 4 và 5, tập trung vào mức độ sẵn sàng cho việc học đại học/cao đẳng và đi làm.

“Có một số bài học rõ ràng đã được rút ra kể từ khi chúng tôi bắt đầu theo dõi những mục tiêu này,” Chủ Tịch Ủy Ban Joyce Wilkerson cho biết. “Các xu hướng đó giúp chúng tôi xác định được nhu cầu của học sinh, sau đó đầu tư vào các chiến lược và nguồn lực mục tiêu được ghi trong ngân sách.”

[TÌM HIỂU THÊM](#)

CẬP NHẬT TỪ ỦY BAN

Ủy Ban Giáo Dục Bắt Đầu Tìm Tổng Giám Đốc Học Khu Mới

Vào tháng 8 năm 2022, sau 10 năm phục vụ, William R. Hite Jr., Ed.D, sẽ rời khỏi vai trò Tổng Giám Đốc Học Khu Philadelphia. Việc tìm kiếm tổng giám đốc học khu tiếp theo đã chính thức được tiến hành và sẽ do một công ty tìm kiếm chuyên nghiệp xử lý. Việc tìm kiếm đang bắt đầu với 17 buổi lắng nghe, được tổ chức trực tiếp và trực tuyến trong 18 ngày, kêu gọi các thành viên cộng đồng cân nhắc về những đặc điểm mà họ muốn thấy ở tổng giám đốc học khu mới. “Ý kiến phản hồi của cộng đồng đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp Ủy Ban xác định những phẩm chất và năng lực cần có ở một Tổng Giám Đốc Học Khu và giúp chúng tôi đưa ra bản mô tả công việc,” Chủ Tịch Ủy Ban Joyce Wilkerson phát biểu. “Chúng tôi biết rằng cộng đồng có những thông tin có giá trị và quan trọng có thể giúp chúng tôi xác định tổng giám đốc học khu tiếp theo của chúng tôi nên là người như thế nào.”

Để biết thông tin mới nhất về quy trình này, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi bằng cách nhấp vào nút “Tìm Hiểu Thêm” bên dưới.

[TÌM HIỂU THÊM](#)

Gặp Gỡ Các Đại Diện Hội Đồng Học Sinh Mới!

Ủy Ban Giáo Dục đã chào đón và chính thức “bổ nhiệm” Rebecca Allen và Armando Ortez làm Đại Diện Hội Đồng Học Sinh cho năm học 2021-2022 tại cuộc họp hành động vào tháng 6. Trong vai trò này, Rebecca và Armando đại diện cho các học sinh khác bằng cách chia sẻ quan ngại của học sinh với Ủy Ban tại các cuộc họp hàng tháng và báo cáo các vấn đề được thảo luận cũng như hành động của Ủy Ban cho tập thể học sinh.

Rebecca, học sinh lớp 11 tại Central High School, và Armando, học sinh lớp 12 tại Northeast High School, đã bắt đầu vai trò trong Hội Đồng của mình vào ngày 19 tháng 8. Các em hy vọng sẽ có thể đóng góp tiếng nói về các quan ngại của học sinh và nỗ

lực giải quyết những vấn đề đó, với mục tiêu cuối cùng là cải thiện trải nghiệm học đường cho tất cả học sinh của Học Khu.

[TÌM HIỂU THÊM](#)

TIN TỨC TỪ HỘI ĐỒNG CỔ VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ PHỤ HUYNH

Ủy Ban Chào Đón Các Thành Viên Mới của Hội Đồng Cổ Vấn Cộng Đồng và Phụ Huynh

Tại cuộc họp hành động vào tháng 8, Ủy Ban Giáo Dục đã chào đón các thành viên mới của Hội Đồng Cổ Vấn Cộng Đồng và Phụ Huynh (PCAC), những người sẽ phục vụ nhiệm kỳ hai năm bắt đầu vào tháng 8. Các thành viên mới là: Jameika Id-Deen, Walette Carter, Tierra Rich, Horace Clouden, Quibila Divine, Jennifer Fisher, Georgia Kiouski, Michael Gorman, Orien Smith Warren, Crystal Green Porter, Najmah Ryan, Tracy Joslyn, Evelyn Reed và Marilyn Rodriguez. Rev. Chandra Williams đã bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai trong khi Christiana Uy và Elyse Castillo sắp hoàn thành nhiệm kỳ đầu tiên của họ.

PCAC đóng vai trò là cầu nối giữa các cộng đồng trường học của thành phố và Ủy Ban Giáo Dục, trong đó các thành viên hội đồng chia sẻ thông tin quan trọng về công việc của Ủy Ban với mạng lưới của họ, đồng thời truyền đạt các quan ngại của cộng đồng trường học với Ủy Ban.

[TÌM HIỂU THÊM](#)

CÁC CUỘC HỌP HÀNH ĐỘNG

Cập Nhật về Hình Thức Cuộc Họp Hành Động

Ủy Ban hiện đang tổ chức các cuộc họp hành động theo hình thức kết hợp với hầu hết các Thành Viên Ủy Ban tham gia cuộc họp trực tiếp cùng với các diễn giả đã đăng ký, những người có thể chọn phát biểu trực tiếp hoặc từ xa. Điều này diễn ra sau hơn một năm tổ chức các cuộc họp từ xa để tuân thủ các nguyên tắc về sức khỏe cộng đồng do Covid 19.

Các Cuộc Họp Sắp Tới của Ủy Ban

- 4 giờ chiều ngày 28 tháng 10 năm 2021 - Cuộc Họp Hành Động của Ủy Ban

- Buổi Họp Theo Dõi Tiến Độ của Mục Tiêu 4 và 5 tập trung vào mức độ sẵn sàng cho việc học đại học/cao đẳng và đi làm
- 4 giờ chiều ngày 4 tháng 11 năm 2021 - Cuộc Họp của Ủy Ban Chính Sách
- 4 giờ chiều ngày 18 tháng 11 năm 2021 - Cuộc Họp Hành Động của Ủy Ban
 - Buổi Họp Theo Dõi Tiến Độ của Biện Pháp Bảo Vệ 1: Các Trường Học Thân Thiện và Hỗ Trợ
- 4 giờ chiều ngày 9 tháng 12 năm 2021 - Cuộc Họp Hành Động của Ủy Ban
 - Buổi Họp Theo Dõi Tiến Độ của Biện Pháp Bảo Vệ 2: Trải Nghiệm Học Đường Phong Phú và Toàn Diện
 - Buổi Họp Theo Dõi Tiến Độ của Biện Pháp Bảo Vệ 3: Hợp Tác với Phụ Huynh/Các Thành Viên Gia Đình

Giới Thiệu về Ủy Ban Giáo Dục

Ủy Ban Giáo Dục là cơ quan quản lý chịu trách nhiệm giám sát tất cả các chính sách và quyết định về ngân sách của Học Khu Philadelphia. Ngoài ra, Ủy Ban Giáo Dục đóng vai trò là cơ quan phê duyệt cho tất cả các trường bán công ở Philadelphia. Ủy Ban gồm 9 Thành Viên Ủy Ban do Thị Trưởng bổ nhiệm và được Hội Đồng Thành Phố xác nhận. Các Thành Viên Ủy Ban hiện tại là: Joyce S. Wilkerson, President; Leticia Egea-Hinton, Vice President; Julia Danzy, Mallory Fix-Lopez, Maria McColgan, Lisa Salley, Reginald Streater và Cecelia Thompson.

Cảm ơn quý vị đã đọc bản tin của chúng tôi!